

**HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

(Tiếp theo trang 1)

du lịch trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2025, 2030 bảo đảm tính khả thi, cân đối cung - cầu, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, phát huy thế mạnh, tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần đưa du lịch Thái Bình phát triển trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng ở địa phương.

Phát biểu thảo luận, các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ hơn một số nội dung, số liệu trong dự thảo quy hoạch; cần nhấn mạnh phát triển du lịch gắn với văn hóa tâm linh, các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, bảo đảm tính thống nhất và kết nối, quy hoạch giữa các vùng; chú trọng khai thác tiềm năng khu kinh tế ven biển để phát triển du lịch; phát triển du lịch phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên vào sản phẩm có lợi thế, cần phát hiện ra cái mới, điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh; xem xét, tính toán lại một số mục tiêu; lựa chọn địa

bàn, địa phương trọng điểm có lợi thế để phát triển du lịch.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy kết luận: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo dự thảo quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị để hoàn chỉnh nội dung dự thảo quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh việc xây dựng quy hoạch phải bảo đảm định hướng phát triển du lịch Thái Bình nhằm thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cần phát triển du lịch Thái Bình theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng phát triển theo chiều sâu, bền vững và hiệu quả. Quá trình

phát triển phải đa dạng các sản phẩm du lịch nhưng có trọng tâm, trọng điểm và chú trọng sản phẩm đặc trưng, khai thác lợi thế về truyền thống văn hóa, lợi thế của địa phương. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thu hút nguồn lực để xây dựng các điểm, khu du lịch. Tập trung cụ thể hóa các nội dung có hiệu quả các nhóm giải pháp đã đề ra nhằm phát triển mạnh du lịch của tỉnh trong giai đoạn tới.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Ban Chỉ đạo để án trung ương 6. Đây là đề án cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống

chính trị, đặc biệt là Nhà nước. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) sẽ nghe và quyết định về đề án này.

Sau khi nghe đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo đề án của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu dự họp cơ bản nhất trí với kết cấu, bố cục, nội dung của dự thảo đề án; đồng thời, trao đổi, phân tích cụ thể làm sâu sắc thêm về tính cấp thiết của đề án, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là tất yếu khách quan và là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng; làm rõ các nội dung về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thông qua tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay; mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp; những nội

dung mới, đánh giá tác động của đề án; việc tổ chức thực hiện... Từ thực tiễn công tác, các đại biểu đề nghị việc đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là cần thiết, tất yếu trong điều kiện hiện nay nhưng phải bám sát cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp năm 2013; Điều lệ Đảng và tình hình thực tế; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; bám sát mục tiêu, yêu cầu và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện. Cùng với sự kế thừa, đề án phải có sự sáng tạo, đổi mới trong quá trình xây dựng và thực hiện.

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã bỏ phiếu tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo đề án. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổng hợp báo cáo gửi Trung ương.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

**THÔNG BÁO**  
**tuyển chọn chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh**

Thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 27-12-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 1599-QĐ/TU, ngày 30-12-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 27-7-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo tuyển chọn chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

- 1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển**  
**1.1. Đối tượng đăng ký dự tuyển**  
Là cán bộ, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch và cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch các chức vụ tương đương trở lên nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được phê duyệt năm 2016, đã dự kỳ thi viết kiến thức xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước năm 2016, đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển.
- 2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển**  
Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển được quy định tại Điều 10, Quy chế tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1599-QĐ/TU, ngày 30-12-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiêu chuẩn chức vụ cán bộ quy định tại Quyết định số 1496-QĐ/TU, ngày 22-8-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- 3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển**  
Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự tuyển nộp 03 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 11, Quy chế tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1599-QĐ/TU, ngày 30-12-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- 4. Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 31-7-2017 đến ngày 04-8-2017** (trong giờ làm việc).
- 5. Địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ dự tuyển**  
- Cán bộ, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch chức vụ cần tuyển và quy hoạch tương đương trở lên, đang công tác tại đơn vị có vị trí chức vụ cần tuyển nộp hồ sơ tại đơn vị.  
- Cán bộ, công chức, viên chức là nguồn quy hoạch chức vụ cần tuyển và quy hoạch tương đương trở lên ngoài đơn vị, nộp hồ sơ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Hồ sơ do người dự tuyển nộp trực tiếp, không gửi qua đường bưu điện hoặc nhờ người khác nộp thay.
- Đơn vị có vị trí chức vụ cần tuyển tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp và nộp danh sách kèm theo hồ sơ đủ điều kiện về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trước ngày 08-8-2017.
- Thông báo này được công bố trên Cổng thông tin điện tử Thái Bình, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị có cán bộ được quy hoạch vị trí chức vụ cần tuyển nêu trên thông báo đến cán bộ trong nguồn quy hoạch biết, triển khai thực hiện.
- Mọi chi tiết xin liên hệ qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Điện thoại 0363.743.797 và 0363.730.607.

**TỔNG THU NỘI ĐỊA...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 27/7, UBND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh về kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 5 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra những nguyên nhân hạn chế trong công tác thu ngân sách của ngành Thuế: nỗ lực trong công tác thu ngân sách mới chỉ dừng lại ở cấp đơn vị và toàn ngành chưa cụ thể đến từng cán bộ, nhân viên; chưa kiên quyết đổi mới các đơn vị có biểu hiện chây ì, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thuế; hiệu quả phối hợp giữa các

số, ngành, địa phương chưa thật tốt; trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền một số địa phương đối với việc thu ngân sách chưa thật rõ nét, quyết liệt; công tác thông tin truyền thông còn yếu, chưa sâu sát, cụ thể.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới ngành Thuế tăng cường phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền có hiệu quả và sâu sắc các cơ chế, chính sách, pháp luật về thuế của Nhà nước, đặc biệt là các cơ chế, chính sách mới; biểu dương kịp thời

**HỌP BAN CHỈ ĐẠO...**

(Tiếp theo trang 1)

các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê phán các tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt nghĩa vụ thuế từ đó tạo hiệu ứng xã hội nhằm thúc đẩy các đơn vị chây ì hoàn thành nghĩa vụ thuế. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của đơn vị, kiên quyết luân chuyển vị trí làm việc đối với những cán bộ thuế có hiệu quả công việc chưa cao. Thực hiện rà soát các nguồn thu vắng lai, nâng mức khoán hộ. Ban chỉ đạo thu ngân sách các cấp chỉ đạo quyết liệt hơn để huy động sự vào cuộc một cách thực chất, trách nhiệm của các ngành, địa phương. Xây dựng cơ chế thưởng, phạt rõ ràng, đối với cán bộ, nhân viên hoàn thành vượt mức kế hoạch điều chỉnh từ 30% trở lên sẽ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Trước ngày 5/8, ngành Thuế phải phân công trách nhiệm cụ thể đến từng lãnh đạo Cục và các đơn vị trong toàn ngành có liên quan đến các chỉ tiêu thu còn khê đọng, các chỉ tiêu thu chưa khai thác hết, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ có biện pháp chỉ đạo cụ thể. UBND tỉnh sẽ tổ chức làm việc với các huyện, thành phố và các đơn vị có số khê đọng lớn, từ đó tháo gỡ kịp thời khó khăn trong công tác thu ngân sách trên địa bàn.

MINH HƯƠNG

**Triều cường gây sạt lở nghiêm trọng tại cồn Vành**

Theo Ban Quản lý cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiên Hải) từ khoảng 16 giờ ngày 25/7, nước biển dâng bất thường tràn qua mặt cồn Vành, sóng to đã đánh gãy ngang những cây phi lao có chiều cao trên 8m. Sóng cùng triều cường dâng cao trong thời gian hơn 6 tiếng khiến khoảng gần 1km bờ biển bị sạt lở, cá biệt có điểm sạt lở sâu vào phía đất liền đến 2 - 3m phá hỏng một số công trình phụ của cửa hàng kinh doanh ăn uống và bờ kè do các hộ dân tự xây dựng để giữ

đất. Theo số liệu của Hạt kiểm lâm huyện Tiên Hải (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình) trong phạm vi sạt lở trên có gần 300m chiều dài rừng đặc dụng (cây phi lao) bị sạt lở sâu vào bờ gần 3m, cuốn đi toàn bộ đất và cây rừng. Đây là khu vực mà năm 2014, UBND tỉnh công nhận là rừng đặc dụng, do vậy cơ quan chức năng và UBND huyện Tiên Hải đang khẩn trương tìm biện pháp khắc phục, bảo vệ.

PHAN ANH - MẠNH THẮNG



1



2



3



4



5



6



7

Ảnh 1, 2, 3, 4, 5: Triều cường gây sạt lở cồn Vành.  
Ảnh 6, 7: Khắc phục hậu quả do triều cường gây ra.